

BR - กระพ้อปีก พร้อมบิน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

สลับมารที่หุ้นเล็กๆ ก้นบัง ซึ่งจะไป ไม่ว่าจะไป ไม่ว่าจะหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ ถ้าเทคนิคสวย เหนือเมาก็เชื่อว่าเขาแต่หุ้นกลางๆ หรือ เล็กๆ มาว่ากันเท่านั้น จริงๆ หุ้นใหญ่ๆ เทคนิคที่เหนือเมฆใช้ดู สามารถวิเคราะห์หุ้นได้ในตัวเองอยู่แล้ว... เพียงแต่ว่า ท่านนักลงทุน หรือ นักเก็งกำไรมากกว่า ที่จะเป็นคนเลือกว่าจะเอาหุ้นแบบไหน ตามที่สไตล์ตัวเองถนัด อย่าลืมนะครับ เหนือเมฆเคยกล่าวแล้ว เรียนรู้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค แต่ก็ต้องรู้ตัวเองด้วยว่า เป็นนักลงทุนแบบไหน มีเวลามากแค่ไหน เรื่องแบบนี้ เราได้กล่าวเสมอในการเรียนการสอนที่ UIA. (UTRADE Investment Academy)... ไหนๆ ก็เอ่ยถึงเรื่อง UIA. มาแล้ว ก็วกกันต่อเลย ตอนนี มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนเยอะมาก ทั้งลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ แถมรุ่นนี้ มีโควตาให้ทางธนาคารยูโอบี เข้ามาด้วย... ซึ่งจริงๆ แล้ว UIA. รุ่น 4 นี้ ตั้งใจจะให้ป็นลูกค้าใหม่เท่านั้น ลูกค้าเก่าจะเอาไวให้สมัครในรุ่น 5... แต่ด้วยนโยบายของทางบริษัท จำเป็นต้องแบ่งสัดส่วนใหม่เพื่อให้ครอบคลุม และไม่เสียเวลารอ... จึงต้องออกมาในแบบที่ว่า ลูกค้าใหม่ จะได้ 40 ที่นั่ง ลูกค้าธนาคารจะได้ 20 ที่นั่ง และลูกค้าเก่า ก็จะมี 40 ที่นั่ง ...รวมกันแล้ว UIA. รุ่น 4 นี้ จะมี 100 ที่นั่ง และรุ่นนี้อาจจะมีเจ้าหน้าที่การตลาด (หรือ IC.) ของ UOBKH ที่สนใจ เข้าอบรมด้วย ด้วยขนาดห้องเรียนที่จำกัดไว้ แต่จำนวนลูกค้าที่สมัครเข้ามาเยอะ ทาง UOBKH จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะมีเงื่อนไข ในการรับสมัครเข้ารับการอบรมในรุ่นนี้ เข้มกว่ารุ่นที่ผ่านมา มา... ใครพลาดรุ่นนี้ หรือไม่ผ่านเงื่อนไขรุ่นนี้ ก็ยังมี รุ่น 5 ต่อไปนะครับ

ดูตามเกม...

หุ้นที่มาไล่ราคาท้ายๆ ตลาดแบบนี้ ถ้าเปิดเกมราคาสูงมาก ๆ จะไม่รับไล่ตามก็ได้ นะครับ หรือให้เขาลงมาต่ำๆ หน่อย แล้วค่อยดูจังหวะ การเข้า... แต่ถ้าเปิดไม่สูง แล้วกล้าสู้ ก็ไม่ต่างกัน

แนวรับ

: ... 8.35-8.15 ถ้ามีในช่วงโมงแรก ก็น่ารับ ห้ามหลุด 8.00 ลงมา

เป้าหมาย

: ... เป้าที่มองยาว ๆ ก็ต้องว่ากันไปถึง 14-15.0 กันโน่น ต้องถือหุ้น

Price Chart...(BR)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BR... จริงๆ แล้ว รูปแบบของราคา หรือ Price Pattern นั้น อาจจะไม่จำเป็นต้องสวยเป๊ะๆ เหมือนอย่างในตำราที่วัดไว้ เหนือเมฆเคยกล่าวไว้แล้ว หากอ่าน Pattern เป็นตามทฤษฎี เราเห็นรูปแบบการแกว่งตัวที่คล้ายๆ กัน ก็เรียกว่าเข้าฟอร์ม Pattern ได้นะ แล้วอย่าง BR นี้ หากมองที่การแกว่งตัวและ Volume แล้วนั้น ก็จะเข้าใจ เป็นPattern ได้ยิ่งง... แต่เอาแค่เรื่องของ MA. ที่เป็น Bullish Pattern in MA. แล้วนั้น จริงๆ วันวานก็ยังไม่ซื้อราคา 8 บาท ต้นๆ ได้... แต่ถ้าจะมาได้ตามวันนี้ หรือช่วงนี้ ได้ใหม่... ก็ได้ นะครับ ถ้าเราจะมองเป้าหมายตาม Pattern MA. เพราะยังมีเป้าหมายที่ไกลๆ ได้ถึง 14-15 บาท ... แต่ต้องถือหุ้นหน่อยนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน